

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 245 /UBND-VH&TT
V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo
triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc
ứng xử trên địa bàn.

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Ủy ban nhân dân 11 phường;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; các văn bản chỉ đạo có liên quan của Thành phố và Quận. Để tiếp tục đưa các bộ Quy tắc ứng xử lan tỏa và đi vào đời sống, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học và UBND 11 phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, đưa 02 bộ quy tắc ứng xử vào tiêu chí đánh giá thi đua, có khen thưởng và xử lý vi phạm. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử, đồng thời vận động người thân trong gia đình, dòng họ thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp để thực hiện trong những năm tiếp theo một cách thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường việc tổ chức triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đưa tiêu chí thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử vào việc bình xét các danh hiệu văn hóa, xây dựng đô thị văn minh; đưa nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào nội dung quy chế của các cơ quan, đơn vị; quy ước tổ dân phố; tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Các trường học trên địa bàn cần niêm yết 02 bộ quy tắc ứng xử tại các lớp học, vị trí trung tâm dễ nhìn, dễ tiếp xúc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền văn hóa ứng xử tùy theo từng đối tượng, cấp học. Trong đó,



đôi với cơ sở giáo dục mầm non, tập trung vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, các chuyên đề để hình thành cho trẻ ý thức lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ... Đối với giáo dục phổ thông, cần đổi mới phương pháp dạy học các môn: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử..., trong đó đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, thực hành các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục kiến thức pháp luật, trách nhiệm công dân... Ngoài ra, cần đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn...

2. Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến với nội dung, hình thức phong phú và thường xuyên, liên tục để việc tiếp cận thông tin, nội dung 02 bộ Quy tắc ứng xử được sâu rộng, tác động, thay đổi thói quen hành vi ứng xử văn hóa của người dân và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong việc phổ biến 02 bộ Quy tắc ứng xử.

3. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy trì vệ sinh thường xuyên, định kỳ, đặc biệt tại các khu vực sinh hoạt văn hóa - thể thao, các trục đường, phố chính, nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, trường học...

Ủy ban nhân dân quận đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện những nội dung trên ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VH&TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Khánh Hòa